

Số: 3952/CV-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 1987

Về việc quản lý kiêu hồi và hàng quà biếu của Việt kiều trên địa bàn thành phố.

Quản lý kiêu hồi và hàng quà biếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là một công tác quan trọng và phức tạp, có tác động đến các mặt chính trị - kinh tế - xã hội. Lĩnh vực này không chỉ đơn thuần là vấn đề huy động ngoại tệ mà là một cuộc vận động chính trị trong phong trào Việt kiều và các kiều quyển. Vì vậy Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố hết sức quan tâm và đã có nhiều văn bản chỉ đạo trên các nguyên tắc sau:

1) Phải thống nhất quản lý trên địa bàn thành phố: chỉ thành phố được tổ chức huy động trên địa bàn thành phố, các cơ quan không thuộc thành phố quản lý, không được thành phố giao trách nhiệm thì không được phép tổ chức huy động chi trả.

2) Phải tập trung vào một đầu mối thống nhất. Đầu mối của thành phố là Công ty Dịch vụ Việt kiều và xuất khẩu tại chỗ (tên tắt là COSEVINA).

3) Phải thống nhất áp dụng một tỷ giá trên địa bàn thành phố, do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

Gần đây có một số vụ huy động kiêu hồi trên địa bàn thành phố do các cơ quan đơn vị không thuộc thành phố quản lý, hoặc không được thành phố cho phép làm trên địa bàn thành phố, hoặc vượt quá mức giới hạn chỉ tiêu cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố. Tình trạng này không thể chấp nhận được vì gây khó khăn cho việc huy động kiêu hồi, việc hướng dẫn gởi hàng quà biếu phục vụ cho kế hoạch kinh tế - xã hội của thành phố, và làm cho việc quản lý tỷ giá chi trả thêm phức tạp.

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp soát lại kế hoạch của các đơn vị thành phố được phép huy động kiêu hồi, làm dịch vụ phát hàng quà biếu, để quản lý thống nhất theo chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký với Công ty Dịch vụ Việt kiều và xuất khẩu tại chỗ. Tất cả những hoạt động tổ chức huy động kiêu hồi không nằm trong kế hoạch của thành phố, không được Ủy

ban nhân dân thành phố cho phép (bằng văn bản) đều là bất hợp pháp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trang Văn Quý